

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Bắc đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán và kết luận ngày 20/3/2019, trong đó, đơn vị kiểm toán có nêu ý kiến ngoại trừ như sau:

**Ý kiến kiểm toán:**

*“Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ: Công ty đang phản ánh khoản nợ phải thu tiền bán sách và thiết bị giáo dục từ năm 2017 trở về trước tại hai cửa hàng 187B Giảng Võ và 18/30 Tạ Quang Bửu trên khoản mục “Phải thu ngắn hạn của khách hàng” với số tiền là 5.013.888.150 đồng. Với các chứng từ, hồ sơ hiện có của Công ty, Chúng tôi không thể thu thập được đầy đủ các bằng chứng kiểm toán phù hợp liên quan đến khoản công nợ này, cũng như đưa ra ước tính đáng tin cậy về khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi tương ứng. Do đó, chúng tôi không đưa ra ý kiến về số dư công nợ 5.013.888.150 VND này và dự phòng nợ khó đòi tương ứng là 1.504.166.444 VND.*

*Ý kiến kiểm toán ngoại trừ: Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.*

Đây là khoản công nợ từ năm 2017 trở về trước. Ban điều hành Công ty đã và đang tiếp tục thực hiện các giải pháp để đôn đốc, thu hồi khoản công nợ này. Hiện nay cơ quan chức năng đang điều tra, xác minh làm rõ số dư công nợ cũng như xác định trách nhiệm của các cá nhân, bộ phận có liên quan để sớm thu hồi nợ, tránh thiệt hại cho Công ty và cổ đông. Quá trình, kết quả làm việc, Công ty sẽ thông báo tới các cơ quan chức năng và cổ đông sau.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban TGD, KTT;
- Lưu: VT, KTTV.



TỔNG GIÁM ĐỐC *bn*

**Đương Đình Thọ**